

บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าเล็กน้อย ตามค่าเงินภูมิภาค, ยังจับตาดูหนี้ยุโรป

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า อยู่ในทิศทางอ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้ ตามสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย โดยนักลงทุนกำลังติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาหนี้ในยุโรป ขณะที่จะมีการขายพันธบัตรของหลายประเทศ

*ยูโร รักษาแรงบวกที่ทำได้ในช่วงข้ามคืนได้โดยส่วนใหญ่ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย แต่ก็อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุด หลังผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากซีดีกรุ๊ป ได้หักล้างข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสจากจีน, เยอรมนี และสหรัฐ

*ขณะที่ในยุโรปมีปัญหาหนี้ โปรตุเกสจะประมูลตั๋วเงินคลังมูลค่า 2.5 พันล้านยูโรในวันนี้ ซึ่งนับเป็นการประมูลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ได้รับความช่วยเหลือในปีที่แล้ว

*ด้านเยอรมนีจะขายพันธบัตรมูลค่าราว 4 พันล้านยูโรในวันนี้ ตามด้วยสเปน และฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้

*การเจรจาแลกเปลี่ยนหนี้ของกรีซกับเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้ โดยจำเป็นต้องมีการบรรลุข้อตกลง เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือใหม่จากสหภาพยุโรป(อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งกรีซจะครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรจำนวนมากในปลายเดือนมี.ค.

*การแข็งค่าของยูโร ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.5% มาที่ 81.117 อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือน ที่ 81.784 ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ และดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ 76.54 เยน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการแทรกแซงครั้งใหญ่ในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว

*ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ได้แรงหนุนเมื่อวานนี้หลังจากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ได้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง และรายงานของเยอรมนีพบว่า ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนเพิ่มขึ้นมากเป็น ประวัติการณ์ในเดือนม.ค.

*แต่การลดลงมากของผลกำไรของซีดีกรุ๊ป ได้สกัดกั้นความเห็นในแง่บวกของตลาด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.834 บาท

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.78/81 จาก 31.78/83 เมื่อวันอังคาร ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 31.77/79 จาก 31.74/76 เมื่อวันอังคาร

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.69/75 จาก 76.82 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2774/75 จาก 1.2727 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืน

"เงินบาทวันนี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังแข็งค่าขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ โดยประเด็นหลักยังเป็นปัจจัยภายนอก เงินบาทไปตามสกุลเงินอื่นๆ แถบนี้" ดิลเลอร์ กล่าว

ดิลเลอร์ มองว่า บาท/ดอลลาร์ในวันนี้ น่าจะอยู่ในช่วง 31.76-31.80 แต่ต้องรอดูช่วงบ่ายที่ตลาดยุโรปเปิดซื้อขาย ซึ่งอาจมีผลต่อทิศทางเงินบาท หากมีปัจจัยใหม่ๆมากระทบตลาด